



ประกาศกรุงเทพมหานคร

เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องปั้มน้ำดับเพลิง (FIRE PUMP) จำนวน ๒ เครื่อง พร้อมระบบควบคุมแรงดันในท่อน้ำดับเพลิง (JOCKEY PUMP) และตู้ดับเพลิงประจำชั้น (FIRE Hose) แบบรวมอะไหล่ ที่มีอายุการใช้งานในระยะเวลาที่ให้บริการ โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ จำนวน ๑ งาน

กรุงเทพมหานคร มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องปั้มน้ำดับเพลิง (FIRE PUMP) จำนวน ๒ เครื่อง พร้อมระบบควบคุมแรงดันในท่อน้ำดับเพลิง (JOCKEY PUMP) และตู้ดับเพลิงประจำชั้น (FIRE Hose) แบบรวมอะไหล่ที่มีอายุการใช้งานในระยะเวลาที่ให้บริการ โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ จำนวน ๑ งาน (ตามรายละเอียดแนบท้าย)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานสอบราคาจ้างดังกล่าว
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น
๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่กรุงเทพมหานคร ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

กำหนดยื่นของสอบราคา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๕
ระหว่างเวลา ๐๘.๐๐ น. ถึง ๑๖.๐๐ น. ณ ฝ่ายพัสดุ โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักงานแพทย์
ชั้น ๓ อาคารอนุสรณ์ ๒๐ ปี สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ ๘ ถนนเจริญกรุง แขวงบางคอกแหยม เขตบางคอกแหยม
กรุงเทพมหานคร

กำหนดประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก ปรากฏว่ามีคุณสมบัติ
ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น และไม่ปรากฏว่าผู้เสนอราคากระทำการอันเป็นการขัดขวาง
การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๓๐ น.

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๕
ตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ ฝ่ายพัสดุ โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนัก
การแพทย์ ชั้น ๓ อาคารอนุสรณ์ ๒๐ ปี ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๕
หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๒๘๙ ๗๗๗๖, ๐ ๒๒๘๙ ๗๗๗๘ - ๙, ๐ ๒๒๙๒ ๓๐๕๐ ในวันและ
เวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕

(ลงชื่อ)



(นายประพาศน์ รัชตะสัมฤทธิ์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์